
รายงานสังคมมิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2495 ประจำวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 

    เปิดประชุม โดยนายกสโมสรฯ คุณศศิวิมล ศรีถาวร : เปิดประชุมเวลา 15.04 น. วันนี้มีการประชุมวางแผน        
จัดอบรมเรื่องการโต้วาทีให้แก่บุคลากรค่ายทหารกรมรบพิเศษท่ี 5 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานของสโมสรฯ และวานนี้      
นายกฯและสมาชิกฯบางส่วนได้ไปร่วมงานสถาปนาครบรอบ 50 ปี สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ท่ีเป็นภาคีสโมสรท่ีสำคัญ   
และมีมิตรภาพต่อกันท่ีแน่นแฟ้น รวมท้ังเมื่อวันท่ี 22 ท่ีผ่านมา วิทยากรของสโมสรฯได้จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่         
กลุ่มผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหอยท่ีมีท้ังความรู้และความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมประทับใจมาก 

    พิธีกร โดย คุณภานุมา กิตติวรรณ : ผู้พูดได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในงาน 
คอนเสิร์ต “สวนดอกร้อยดวงใจ” ท่ีจัดขึ้นวานนี้ ขอส่งต่อผลบุญนี้ให้แก่สมาชิกทุกท่าน  จากนั้นกล่าวถึงความเป็นมา  
ของสโมสรฯ ท่ี อ.ไมตรี ชาติบุรุษ ได้ร่วมกับบุคคลหลากหลายอาชีพก่อต้ังเมื่อวันท่ี 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2518         
เพื่อฝึกทักษะการฟัง การคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ - มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นำในชุมชน และการแลกเปล่ียน      
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือสังคม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม ได้แก่ ค้อนสำหรับเปิด – ปิดการประชุม       
ธงและตราสโมสรฯ คำขวัญของสโมสรฯ รางวัลถ้วยแก้วและถ้วยไม้สักสำหรับผู้พูดดีเด่น ตุ๊กตาลิงสำหรับจับคำฟุ่มเฟือย 
การฝึกพูดแต่ละสัปดาห์มี 3 ขั้นตอน คือ การฝึกการพูดแบบฉับพลัน การฝึกการพูดแบบเตรียมตัว และการฝึก          
เป็นผู้ประเมินการพูด จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ 

    ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย คุณวิชาญ ศรีต้ัง : การฝึกพูดแบบฉับพลันทำให้เราได้ฝึกไหวพริบปฏิภาณ และ
ใช้ได้ในการพูดต่อหน้าชุมชนทุกโอกาส ผู้พูดเป็นสมาชิกสโมสรฯต้ังแต่ ปี พ.ศ.2548 จำภาพ อ.ไมตรี ท่ีกล่าวว่า คนเรา
ต้องฝึกไหวพริบปฏิภาณบ่อย ๆ ไม่เช่นนั้นจะเป็นผู้ท่ีคิดช้า ตอบช้า ซึ่งจะทำให้เราขาดโอกาส ผู้พูดแจ้งกติกาเวลา         
2 นาที+/-30 วินาทีและสัญญาณไฟ การให้คะแนนในใบ popular vote และรางวัลการปรบมือ หรือถ้วยแก้ว         
หากตอบคำถามได้ตรงใจผู้ฟัง 

คำถามที่ 1 “ท่านจะมีวิธีกระตุ้นอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตถึง 5 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องแจกเงินดิจิตอล ?” 
ผู้ตอบ คุณดำริ ลิ้มมหาคุณ : เศรษฐกิจจะโตนั้นอยู่ท่ี GDP ซึ่งประกอบด้วย 1) รายจ่ายภาคครัวเรือน 2) การลงทุน   
ของภาครัฐบาล และ 3) ส่วนต่างการนำเข้าและส่งออก เงินดิจิตอลเป็นเงินหมุนท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ      
ไทยมีการท่องเท่ียวและภาคการเกษตรท่ีเป็นจุดแข็ง รัฐบาลต้องเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าใจเรื่องอาชีพให้คนไทย        
มีภูมิต้านทานท่ีแข็งแรงและมีงานทำ ทำให้มีรายได้เข้ามาในระบบแทนการแจกเงินท่ีเหมือนดูถูกและสร้างพฤติกรรม     
ท่ีไม่ดีให้กับคนไทย ขอให้พวกเราอย่ารับเงินแจกนี้ 

คำถามที่ 2 “ท่านจะแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำของไทยอย่างไร ?” ผู้ตอบ คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ :   
ปัจจุบันสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว มีความยากในการจัดการเรื่องเวลา การงาน    
และการดูแลบุตร จึงทำให้คนตัดสินใจไม่มีบุตร ยกเว้นในครอบครัวท่ียังมีปู่ย่าตายายท่ีไว้ใจให้ดูแลบุตรได้อย่างปลอดภัย 
ดังนั้น หากจะกระตุ้นให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตร ผู้พูดเห็นว่าต้องแก้ไขท้ังระบบโดยมีครอบครัวขยายรองรับ มีหน่วยงาน
ท่ีดูแล อาทิ หน่วยงานท่ีจ้างงานต้องยืดหยุ่นให้มีเวลาดูแลบุตร เช่น ให้หยุดงานเพื่อดูแลบุตร 1 ปี โดยมีเงินเดือน      
หรือมีระบบของรัฐท่ีรองรับ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ท่ีรับเด็กอายุ 2 – 3 เดือนขึ้นไป แต่ผู้พูดขอเลือกเป็นโสดดีกว่า...! 



คำถามที่ 3 “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า Soft Power ของไทยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวได้ ?”    
ผู้ตอบ อ.สถิตย์ ผลทิพย์ : Soft Power มี 5 องค์ประกอบ คือ การแต่งกาย (Fashion)  ศิลปะการต่อสู้ (Fight)     
อาหาร (Food)  การจัดงานตามประเพณี (Festival) และภาพยนตร์และวิดีทัศน์  (Film) ท้ัง 5 องค์ประกอบนี้      
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถ้าทำถูกวิธีและเหมาะสม เช่น ขณะนี้ท่ีจังหวัดขอนแก่นกำลังจัดเทศกาลหนังเมืองแคน       
ท่ีมีการนำเสนอ อาทิ การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรม อาหารหลากหลายท้ัง 4 ภาค แล้วนำออกฉายท่ัวโลก เป็นต้น     
ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี จึงจะเห็นผลและเกิดผลลัพธ์ท่ีดีกับทุกฝ่าย ถือเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง      
ตามคำว่า Soft Power 

คำถามที่ 4 “การมาสโมสรฯมีข้อดี และนำไปต่อยอดได้อย่างไร ?” ผู้ตอบ คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์ : เช่ือว่า         
ผู้ท่ีเข้ามาในสโมสรฯล้วนมีเป้าหมาย ผู้พูดก็เช่นเดียวกันท่ีเห็นข้อดีของการมาสโมสรฯเพื่อต้องการพัฒนาการฟัง        
การคิด และการพูดท่ีดีกว่าเดิม สามารถส่ือสารกับคนรอบข้าง เข้าใจในส่ิงท่ีคนอื่นคิด ฝึกปฏิภาณไหวพริบ และ          
ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการพัฒนาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 

    ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง : ในวันนี้  ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน          
มีบุคลิกภาพท่ีดีมากขณะอยู่ ท่ีแท่นพูดซึ่งเป็นการให้ เกียรติแก่สโมสรฯ หลักการของผู้ท่ีทำหน้าท่ีดังกล่าวคือ              
การแต่งกายต้องไม่ด้อยไปกว่าผู้ฟัง ทำให้ ผู้ฟังเช่ือ ส่ิงท่ีพูด คำถามท่ีเลือกมาดีและเลือกผู้ตอบได้ตรงประเด็น              
แต่อาจเป็น เพราะเตรียมมากเกินไป ทำให้ ผู้ถามเองสับสนและผู้ตอบค่อนข้างสับสนไปด้วย แนะนำเพิ่มเติม              
เมื่อผู้ตอบตอบแล้วไม่ควรตอบซ้ำ หลักการถามฉับพลัน คำถามชัดเจน ถามแล้วให้ผู้ตอบตอบได้ แนะนำเพิ่มเติม        
การใช้คำพูด เช่น ไฟเขียว ควรเป็น  สัญญาณไฟสีเขียว เป็น ต้น สำหรับ ผู้ตอบทุกท่านตอบได้ตรงประเด็น             
แนะนำเพิ่มเติม บางคำตอบควรอธิบายความหมายของคำเฉพาะด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น โดยรวมในวันนี้ มีความช่ืนชม
ท้ังประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันและผู้ตอบทุกท่าน 

    5 นาที  มีสาระดีๆ  มาฝาก  เรื่ อ ง “ ลับสมอง” โดย  ศ.คลินิ ก  ทพ .วิ รัช  พั ฒนาภรณ์  : สมองของคน                       
มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) สมองส่วนหลัง อยู่บริเวณท้ายทอย เปรียบเหมือนสมองตะกวดเพราะมีพัฒนาการน้อย          
ทำหน้าท่ีสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอด 2) สมองส่วนกลาง เปรียบเหมือนสมองสุนัข ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับอารมณ์ และ        
3) สมองส่วนหน้า เป็นสมองของมนุษย์ ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับสติปัญญาและเหตุผล ศีลธรรมและคุณธรรม ดังนั้น           
หากเราฝึกการใช้สมองส่วนหน้าให้มากขึ้น เราจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เซลล์สมองมีการเจริญเติบโตตลอดเวลา    
โดยขึ้นกับปัจจัย 4 อ. ได้แก่ อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย อารมณ์ และเพิ่มเติมการออกสังคม เช่น การมาสโมสรฯ    
ทำให้ได้เรียนรู้และประลองปัญญา นับเป็นการ “ลับสมอง” ให้สมองส่วนหน้าพัฒนายิ่งขึ้น 

    3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข เรื่อง “มันเป็นเพราะ..ไอ้ปีศาจ” โดย คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง :     
คุณสมชายเป็นข้าราชการบำนาญ มักจะมีปัญหาต่ืนขึ้นมาฉี่ตอนดึกบ่อย ๆ  จนถึงฉี่ราดท่ีนอน จึงไปพบจิตแพทย์และเล่า                      
ให้ฟังว่า ตอนกลางคืนจะมีปีศาจมาบอกว่า นอนมาสักพักแล้ว เราฉี่กันเถิด พอปีศาจชวนให้ฉี่ ก็จะฉี่ราดท่ีนอนไปเลย 
จิตแพทย์จึงแนะนำว่า ให้ เตรียมพร้อมและบอกปีศาจต้ังแต่ก่อนนอนเลยว่า ฉี่ เรียบร้อยแล้ว ..ฉี่ เรียบร้อยแล้ว..      
หลังจากนั้น คุณสมชายก็หลับได้สบายดี ต่ืนกลางดึกและลุกขึ้นฉี่ ได้เอง จนเวลาผ่านไป 3 วัน 3 คืน คุณสมชาย            
ก็กลับมาหาจิตแพทย์อีก จิตแพทย์ก็แปลกใจ ถามว่า ทำไมหรือ ไหนว่าไม่ฉี่รด ท่ีนอนแล้ว คุณสมชายตอบไปว่า       
ตอนนี้ไม่ฉี่รดท่ีนอนแล้ว แต่ไอ้ปีศาจมันมาบอกว่า ใช่..เราฉ่ีเรียบร้อยแล้ว เรามา..อึ๊..กันเถอะ..!!! 



    ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน โดย คุณปุนยวรีย์ พะวงไพร (ผ่านระบบซูม) : วันนี้มีผู้มาเยือนสโมสรฯ จำนวน 3 ท่าน 
1. คุณพิทยาณ์ ภูพันธ์สัมฤทธิ์ CEO ท่ี PITT LAWS & BUSINESS CONSULTANT Co.,Ltd มาตามคำเชิญของ 

คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม และเป็นวิทยากรรายการเล่าสู่กันฟังในวันนี้ 
2. คุณนันทวัช มณีโชติพัชรีกุล มาตามคำเชิญของ คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม 
3. คุณรัตนาภรณ์ ทรงกูล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาตามคำเชิญของ คุณธันวรัตน์ 

มณีพรรณ์ และสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯในวันนี้ด้วย 

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง 

ก่อนพักการประชุม พิธีกรเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่มาประชุมร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดสมาชิกทุกท่าน      
ที่เกิดในเดือนธันวาคม หลังจากนั้นพักการประชุม ด่ืมน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณ
ผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน 

    รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว – มีผู้ฝึกขึ้นบท 2 ท่าน  

         บทที่ 1 การแนะนำตนเอง โดย ดร.ชวิศา ชวกุล : ผู้พูดเกิดท่ีบ้านท่ีกรุงเทพฯเป็นบุตรคนท่ี 2 ในจำนวน 5 คน 
โดยพี่ เป็น ผู้หญิ งเช่นเดียวกัน ผู้พูดเป็นเด็กขี้อ้อน ทำให้ ต้องปรับบุคลิกตอนโตให้ เข้มแข็งขึ้น บิดาเป็นทหาร              
และวิศวกรประดิษฐ์เครื่องผลิตโอโซน เริ่มการศึกษาท่ีโรงเรียนกรมสรรพาวุธ โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์และ                 
จบช้ันมัธยมปลายท่ีโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ศึกษาจบระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเป็นอาจารย์พิเศษ      
ท่ีวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และทำงานท่ี กฟผ.ด้วย ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตามลำดับ        
ผู้พูดมีบิดาเป็นต้นแบบจึงได้ทุ่มเทช่วยเกี่ยวกับเครื่องผลิตโอโซนรุ่นต่าง ๆ และเปิดศูนย์โอโซแมคเซ็นเตอร์เพื่อ        
บริการสังคม ปรัชญาชีวิตคือความซื่อสัตย์สุจริต และการรับผิดชอบ ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ 

         บทที่ 5 การใช้เสียงประกอบเร่ือง เรื่อง “อยากจำกลับลืม” โดย คุณธันวรัตน์ มณีพรรณ์ : ทางการแพทย์
จำแนกการลืม 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 เป็นการลืมเล็กน้อยซึ่งเป็นภาวะปกติ ระดับท่ี 2 เริ่มมีภาวะของโรคโดย             
มีการลืมมากขึ้น และระดับท่ี 3 กลุ่มโรคสมองเส่ือมท่ีต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญและทำการรักษา      
เพื่อชะลอความเส่ือม ผู้พูดนำเสนอเทคนิคในการช่วยจำ 3 วิธี ได้แก่ 1) การทำโน้ตว่ามีแผนจะต้องทำอะไรบ้าง           
2) ไม่ทำหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน 3) พูดกับตนเองเมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการย้ำเตือนให้จำได้ และส่ิงท่ีช่วย            
ให้สมองแข็งแรงคือ การพักผ่อนนอนหลับ รับประทานอาหาร ท่ีมีประโยชน์  และเรียนรู้ ส่ิงใหม่ตลอดเวลา                 
เช่น การมาสโมสรฯ เป็นต้น ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.เสน่ห์ คำวินิจ 

    เล่าสู่กันฟัง เรื่อง “ปันส่วนท่ีดินเป็นมรดกอย่างไรให้นอนตายตาหลับ ?” โดย คุณพิทยาณ์ ภูพันธ์สัมฤทธิ์ :        
จากการเป็นนักกฎหมายทำให้เห็นปัญหาของพ่อแม่ท่ีเตรียมทรัพย์สินท่ีดินไว้ให้ทายาท บางรายอาจเก็บไว้เองก่อน     
เพื่อเก็บกินผลประโยชน์จนกว่าตนเองจะจากไป หรือบางรายอาจจัดสรรให้แก่ลูก ๆ โดยคิดเองว่าจะไม่มีปัญหา     
เกิดขึ้นในอนาคต แต่เมื่อพ่อแม่จากไปแล้ว ลูกแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกันจึงเกิดข้อขัดแย้งระหว่างพี่น้อง            
หรืออาจเกิดภาษีมรดกขึ้นหากท่ีดินมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท มีข้อแนะนำสำหรับผู้มีท่ีดินจะจัดสรรให้ทายาท ดังนี้       
1) แบ่งมูลค่าของท่ีดินตามราคาท่ีคิดว่าเป็นไปได้ เช่น ท่ีในเมืองแปลงเล็กแต่ราคาสูง  และที่แปลงใหญ่ราคาไม่สูง    
เป็นต้น  โดยเทียบจากราคากลางและราคาซื ้อขาย  หากราคาเกิน 100 ล้านบาทเรื่องภาษีด้วย 2) ถ้าเป็นท่ีดิน    



แปลงเดียวขนาดใหญ่และมีทายาทหลายคน ให้แบ่งท่ีดินตามโฉนดอย่างเหมาะสมและยุ ติธรรมโดยคำนึงถึง
สาธารณประโยชน์ของทุกแปลงย่อย และ 3) มี ท่ีดินหลายแปลงแต่มีทายาทคนเดียว อาจจัดต้ังเป็นบริษัทแล้ว          
โอนเข้าไปให้ทายาทถือหุ้นจนกว่าทายาทจะมีความพร้อม เพราะตราบใดท่ียังไม่โอนก็ยังไม่ต้องเสียภาษี ท้ังหมด          
จึงเป็นการวางแผนเรื่องมรดกท่ีดินให้มีความเส่ียงและความกังวลน้อยท่ีสุดก่อนท่ีพ่อแม่จะจากไป 

    ผู้ประเมินทั่วไป โดย ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ : ผู้พูดประทับใจและช่ืนชมวิทยากรรายการเล่าสู่กันฟังทำให้เข้าใจ      
และได้ประโยชน์มาก  ผู้พูดบทท่ี 5 มีการปรากฏกายและเตรียมตัวมาดีมาก มีการใช้เสียงแบบต่าง ๆ และให้ผู้ฟัง          
มีส่วนร่วม แนะนำเพิ่มเติม บางช่วงมีจังหวะพูดเร็วจนคล้ายมีการกร่อนคำ ปรับให้ช้าลงได้ ลดรายละเอียดของเนื้อหา
เพราะอาจทำให้เวลาไม่พอ และลดการใช้ภาษากายลงให้เหมาะสม  ผู้พูดบทท่ี 1 แต่งกายเหมาะสม การปรากฏกาย    
บนแท่นพูดดีและยิ้มแย้ม แนะนำเพิ่มเติม ขณะเดินขึ้นแท่นพูดให้เดินอย่างสง่าผ่ึงผายและลงจากแท่นพูดด้านเดียว       
กับท่ีขึ้น เพิ่มเนื้อหาบางตอนให้กระจ่าง  นายกฯเปิดสโมสรฯช้ากว่าท่ีกำหนดเล็กน้อยเนื่องจากมีประชุมกรรมการก่อน
หน้า  พิธีกร เปิดฉากได้ดีด้วยการพูดถึงการนำบุญมาฝาก การเช่ือมโยงระหว่างผู้พูดแต่ละท่านได้ดี ไหวพริบดีเมื่อ    
พบว่าติดขัดระหว่างการพูด แนะนำเพิ่มเติม เมื่อแนะนำธงสโมสรฯใช้การผายมือแทนการจับธงได้ และอธิบาย     
อุปกรณ์ของสโมสรฯให้ ชัดเจนขึ้น เช่น ตุ๊กตาลิง (เจ้าจ๋อ) สำหรับเก็บค่าปรับผู้ใช้คำฟุ่มเฟือย  แนะนำเพิ่มเติม      
ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันในการแจ้งล่วงหน้าและตรวจสอบการทำหน้าท่ีต่าง ๆ ก่อนทำหน้าท่ีจริง  ผู้พูด 5 นาที    
มีสาระฯเล่าเนื้อหาได้น่าสนใจ  ผู้พูด 3 นาที หรรษาฯ ทำให้ผู้ฟังสนุกสนาน  ช่ืนชมปฏิคมแม้อยู่ไกลแต่ก็สมัครทำหน้าท่ี
ผ่านระบบซูม แนะนำเพิ่มเติม การแจ้งแนวทางการแนะนำตัวของผู้มาเยือนเพื่อให้แนะนำตัวได้ล่ืนไหลขึ้น 

    ผูร้ายงานการใช้ภาษา โดย อ.ดารณี คงม่ัน : มีการออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง เช่น ฉับพัน (ต้องเป็น..ฉับพลัน)        
เพง (ต้องเป็น..เพลง)  การใช้คำไม่ถูกต้อง เช่น ถูกเชิญ (ต้องเป็น รับเชิญ) เวลา 2.5 นาที (ต้องเป็น..2 นาที 30 วินาที)           
ไม่เกินเวลาของสถานท่ีนั้น (ควรเป็น..ไม่เกินเวลาท่ี..กำหนด)  นักบรรยาย (ควรเป็น..วิทยากร / ผู้มีความเช่ียวชาญ)     
ได้เรียนรู้สโมสร (ควรเป็น..ได้เรียนรู้จากการมาสโมสร)  พูดได้สุดยอด (ควรเป็น..พูดได้ดีท่ีสุดท้ังในเวลาและมีสาระ)    
เป็นลูกสาวคนโตท่ีเป็นผู้หญิง (ควรเป็น..เป็นลูกสาวคนโต)  พูดค่อย ๆ (ควรเป็น..พูดเบา ๆ)  การใช้สรรพนามแทนตนเอง
ของสุภาพสตรีขณะท่ีขึ้นพูดไม่ใช้ช่ือเล่น ให้ใช้คำว่า “ดิฉัน”  ควรพูดคำเต็มหรือความหมายของคำท่ีมีการใช้คำย่อ และ 
คำต่างประเทศในครั้งแรก เมื่อกล่าวถึงครั้งต่อไปจึงกล่าวคำย่อหรือทับคำศัพท์ต่างประเทศ เช่น กฟผ.  Field (สายงาน) 

    ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์ 
         ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น : รางวัลถ้วยแก้ว พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : อ.สถิตย์ ผลทิพย ์
         ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว 

 
 
 
 

         ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น : อ.เสน่ห์ คำวินิจ 
    ผูร้ายงานคำฟุ่มเฟือย โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม 
    ผูร้ายงานการใช้เวลา โดย คุณปราณี วิริยะสุธี 

บทที่ ผู้ฝึกพูด ผลการฝึก หมายเหตุ 
1       ดร.ชวิศา ชวกุล ผ่าน - 
5      คุณธันวรัตน์ มณีพรรณ์ ผ่าน รางวัลปรบมือ 



    ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้ : “เราไม่ต้องเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับใคร แค่เป็นตัวเราในแบบท่ีดีท่ีสุดก็พอ” 
    ปิดประชุม เวลา 18.21 น. 
    เรียบเรียง / รายงาน โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์ 

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆท่าน***** 

ข่าว และประชาสมัพันธ์ 

    คุณศศิวิมล ศรีถาวร แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้ 
- วันท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. วิทยากรของสโมสรฯได้รับเชิญให้ความรู้เกี่ยวกับการ

โต้วาทีแก่ทหารกรมรบพิเศษท่ี 5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
- วันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 – 15.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรฯท่ีห้องประชุม 

Jewel Impress หนองฮ่อ ซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- วันท่ี 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 – 15.00 น. วิทยากรของสโมสรฯจัดการอบรม ครั้งท่ี 2 ให้แก่

บุคลากรเทศบาลเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- วันท่ี 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เชิญชวนสมาชิกฯร่วมงานของสมาคมโผวเล้ง จ.เชียงใหม่ 
- วันท่ี 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 – 15.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรฯช่วงแรกตาม

รายการเดิม ช่วงหลังปรับรายการเป็นโต้วาที 

    ขอเชิญชวนมิตร ศิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าไป กด Like  กดแชร์  กดติดตามข่าวสาร รูปภาพและ 

กิจกรรมของสโมสรฯได้ทางเพจเฟซบุ๊ก  www.facebook.com/lannapublicspeakingclub 

    และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็น

ทางการของสโมสรฯ  http://lannathaispeakingclub.com 

http://www.facebook.com/lannapublicspeakingclub
http://lannathaispeakingclub.com/

